
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

(๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 
 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 
   

   (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 
 

   (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

  (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
         ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติที่ค้างพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คือ ญัตติ  
เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา (การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู) โดย นายปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน เป็นผู้เสนอ และได้น าญัตติอีก ๙ ญัตติ ที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกันมาพิจารณา
รวมในคราวเดียวกัน ดังนี้ 
        ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
หนี้สินครู โดย นายส าลี  รักสุทธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
        ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การแก้ ไขปัญหาหนี้ สินครูและเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้ เป็นระบบอย่างยั่ งยืน  
โดย นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
        ๓ . ญั ตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกร รมาธิการวิสามัญ พิจารณ า 
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินครู โดย นายประกอบ  รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
        ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดย นายเกษม  ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้เสนอ 
           ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย นายสฤษดิ์  
บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
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    ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเร่งด่วน โดย นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  
และนายสรชัด  สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 
   ๗. ญั ตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครู โดย นายระวี  มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังธรรมใหม่  
เป็นผู้เสนอ 
   ๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดย นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
   ๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไข
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  
และนายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
   ทั้งนี้  ผู้ เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติตามล าดับจนครบแล้ว และสมาชิกฯ ได้อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควร ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม เพ่ือมาพิจารณาต่อในวันนี้ 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม  
โดยอภิปรายสนับสนุนญัตติดังกล่าว และเสนอให้พรรคที่เป็นรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาล ไม่เปิดช่องทาง
เพ่ือให้ครูได้กู้เงินเพ่ือป้องกันการก่อหนี้สิน ซึ่งเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วจะเป็นหนี้จ านวนมาก ส่งผลให้
เงินเดือนและเงินบ านาญที่ได้รับไม่เพียงพอในการช าระหนี้ รวมถึงแนวทางในการรวมหนี้ให้เป็นหนึ่งเดียว  
โดยธนาคารใดธนาคารหนึ่งของรัฐ การลดดอกเบี้ย การขยายเวลาการช าระหนี้ เพ่ือลดภาระภายหลัง 
การเกษียณ  การพัฒนาทักษะทางด้านการเงิน และการวางแผนการออมเงิน พร้อมทั้งขอให้รัฐบาล 
ให้ความส าคัญกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ครู และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เป็นบริบทส าคัญ อาทิ โครงสร้าง 
การบริหารตามกฎหมาย ความก้าวหน้าและความม่ันคงในวิชาชีพ รายได้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับครูหรืออาจารย์ในระดับอุดมศึกษา สภาพการสอน และค่าตอบแทนอ่ืน 
เนื่องจากอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และทุกฝ่ายได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ นอกจากนี้  
ยังมีครูเอกชนจ านวนมากที่ได้รับเงินเดือนน้อยแม้ว่าจะได้รับการอุดหนุนเงินจากรัฐ แต่ยังไม่เพียงพอต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  
   อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ บางส่วนแสดงความคิดเห็นถึงการที่ครูเป็นหนี้ว่า มิได้ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาในการเรียนการสอนแต่อย่างใด โดยขอให้พิจารณาว่าการกู้เงินของครูนั้น ท าให้คุณภาพชีวิต
ของครูดีขึ้นหรือไม่  ซึ่ งการบริหารจัดการในการเพ่ิมรายได้ของครูเป็น สิ่ งที่ส าคัญ เนื่องจากจะช่วย 
เป็นแรงจูงใจให้ครูมีก าลังใจในการสอนนักเรียน พัฒนาศักยภาพในการหาความรู้ และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้นได้ พร้อมขอให้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุป และที่ประชุม
เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณา ๙๐ วัน 
   จากนั้น ประธานฯ ได้ เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ ค้างพิจารณา  คือ ญั ตติ  เรื่อง  
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่  
และการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดย นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ และมีญัตติ ที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน 
อีก ๖ ญัตติ ที่จะน ามาพิจารณารวมในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
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   ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาด าเนินการศึกษา
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการขออาชญาบัตรขุดเจาะเหมืองแร่โพแทชในจังหวัดสกลนคร  
โดย นางสาวสกุณา  สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
   ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ไข 
ปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่เหมืองหินและผลกระทบจากเหมืองแร่เหมืองหิน โดย นายพีระวิทย์   
เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทรักธรรม เป็นผู้เสนอ 
   ๓. ญั ตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา เร่งรัด 
การแก้ปัญหาการประทานบัตรเหมืองแร่ การสัมปทาน และการให้เช่าพ้ืนที่ป่าไม้  โดย นายนริศ  ข านุรักษ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   และญัตติท่ียังไม่ได้เสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
   ๔. ญัตติของนายประสงค์  บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย  
และนายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  
   ๕. ญัตติของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  
เป็นผู้เสนอ 
   ๖. ญัตติของนายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ และนายพิบูลย์  รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   ต่อจากนั้น ผู้ เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติว่า การท าเหมืองแร่ในประเทศไทยท าให้เกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน อาทิ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่น
จากการใช้วัตถุระเบิด ผลกระทบต่อแหล่งน้ าใต้ดินและการปนเปื้อนของสารอันตรายในดิน ผลกระทบ 
ทางสังคมในพ้ืนที่  สุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแตกต่างไปตามประเภทแร่ 
และมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่อเนื่อง อาทิ การปนเปื้อนของสารหนูในสิ่งแวดล้อม 
จากการท าเหมืองดีบุกในต าบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การปนเปื้อนตะกั่วในอ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ปัญหามลพิษอากาศจากกิจกรรมการระเบิดหินปูนบริเวณต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 
การท าเหมืองแร่ใต้ดินแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี การปนเปื้อนแคดเมียมจากการท าเหมืองสังกะสีในพ้ืนที่
เกษตร รวมถึงกรณีสารพิษจากการท าเหมืองแร่ทองค าในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  โดยผลกระทบจากการท าเหมืองเหล่ านี้มักเกิดจากกระบวนการออกประทานบัตร 
จากกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่มีปัญหา การประชาพิจารณ์ที่ขาดการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนอย่างแท้จริง และการด าเนินการที่ขาดความรับผิดชอบและขาดการตรวจสอบอย่างแน่ชัด  
ด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ เห็นได้จากกรณีกระบวนการออกประทานบัตรเหมืองแร่อมก๋อยที่ท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เป็นฉบับเก่า ซึ่งมีความกังวลว่ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่ท าเป็นเวลากว่าเกือบ  
๑๐ ปีแล้ว จะไม่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของพ้ืนที่ รวมถึงกรณีการขอสัมปทาน  
ท าเหมืองแร่ในต าบลในวงเหนือ - ใต้ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่แหล่งหินที่อยู่ในสถานะเตรียมเสนอยกเลิก
เพราะเป็นเขตป่าชุมชน และเป็นโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีหลายแห่ง รวมถึงจะกระทบต่อการเกษตร  
ของชุมชนที่ท ารายได้ให้กว่าพันล้านบาทต่อปี ท าให้ชุมชนมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่กลับมีบริษัท
เข้ามาน าเครื่องจักรปรับปรุงพ้ืนผิวถนน ด าเนินการรังวัด และยื่นขอสัมปทาน ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน มีความจ าเป็นเร่งด่วนในอันที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน อย่างร้ายแรง จึงควรให้ 
สภาผู้แทนราษฎรมีการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบของการด าเนินโครงการอย่างรอบคอบ 
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   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการน าทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรแร่ธาตุมาใช้ประโยชน์นั้นจะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนทุกคนและไม่เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา 
การสัมปทานหรือการด าเนินการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่าง ๆ นั้น มีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เหมืองแร่ดีบุกจังหวัดนครราชสีมา เหมืองแร่ตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้จังหวัดกาญจนบุรี 
เหมืองถ่านหินแม่เมาะจังหวัดล าปาง และเหมืองแร่ทองค าจังหวัดพิษณุโลก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวขึ้นเพ่ือให้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่และพิจารณา
ศึกษาการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน และเชิญผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการประทานบัตรเหมืองแร่มาร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้ 
มีการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมก่อนการประทานบัตรเหมืองแร่ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้นายทุนกอบโกย
ผลประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบประชาชน ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือและตรวจสอบดูแล
กลุ่มชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเหมืองแร่โดยเร็ว  นอกจากนี้ ควรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนโดยการน าหลักยุทธศาสตร์ชาติมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
และให้ข้อสังเกตในการออกประทานบัตรเหมืองแร่ในจังหวัดสตูลว่าจะต้องมีความรัดกุมและรอบคอบ 
มากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นเขตที่องค์การเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
หรือ UNESCO ได้ประกาศให้พ้ืนที่สตูลจีโอพาร์คเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทย ซึ่งหากให้ประทานบัตร
เหมืองแร่ในพ้ืนที่ดังกล่าวอาจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อไปยังระบบนิเวศด้วย รวมทั้งได้กล่าวถึง
ความรับผิดของผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่ที่ถูกตีความแคบลงและก าหนดให้มีการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่การท าเหมืองโดยมิได้กล่าวถึงการฟ้ืนฟูในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนฟูปัญหา
ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจ านวนมากกว่าการป้องกัน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบในการฟ้ืนฟู 
แทนบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ก่อปัญหาและเสียเพียงค่าปรับเท่านั้น 
   ทั้งนี้ จากกรณีที่มีข้อกังวลของพ่ีน้องในชุมชนของการประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้วของ
บริษัท สินทรัพย์ธรรมชาติ จ ากัด ที่ได้ยื่นค าขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้วในจังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่
รวมกันประมาณ ๖๐๐ ไร่ โดยที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับชุมชน และมีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า ๓,๐๐๐ คน  
ซึ่งแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จะเป็นสิ่งที่ดีและท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่การพัฒนา
นั้นต้องได้รับการยอมรับและค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ด้วย  
ทั้งนี้  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้วเนื่องจากกังวล 
ถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ ปัญหาน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ปัญหามลพิษและฝุ่น ปัญหาถนนเสื่อมโทรม  
จากรถบรรทุก และวิถีชีวิตของชุมชนที่จะต้องเปลี่ยนไป แต่ชาวบ้านเหล่านั้นกลับถูกข่มขู่ คุกคาม ท าให้ต้องใช้
ชีวิตอยู่บนความหลาดกลัวมาโดยตลอด และไม่เคยมีแนวทางการแก้ปัญหาจากเจ้าของโครงการ นอกจากนี้ 
การท าเหมืองแร่ในหลาย ๆ เหมืองทั่วประเทศเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง น ามาซึ่ง 
การท าลายหน้าดิน ดินถล่ม บ้านเรือนพังทลาย ถนนพังช ารุดเสียหาย มีการแย่งน้ าจากชุมชนมาใช้  
และกระบวนการชดเชยเยียวยาเป็นไปด้วยความยากล าบาก และเมื่อถึงเวลานั้นแม้จะมีการเยียวยาชดเชย 
แต่ก็ไม่สามารถเรียกคืนสุขภาพที่ดีของประชาชนกลับคืนมาได้ ดังนั้น จึงควรทบทวนการออกประทานบัตรให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ  
โดยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญนี้จะเป็นการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีและส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลาน
ของเราต่อไป 
   ทั้งนี้  หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้ 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณา ๙๐ วัน 
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   จากนั้น เป็นการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแผนการใช้น้ ามันปาล์ม (ปาล์มดีเซล) เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน โดย นายสาคร  
เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ และมีญัตติที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน 
อีก ๖ ญัตติ ที่จะน ามาพิจารณารวมในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
   ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้ง
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนปาล์มน้ ามันแห่งประเทศไทย โดย นายสาคร  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้าง
ราคาปาล์มน้ ามันเพ่ือแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน โดย นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา
ปาล์มน้ ามัน และน้ ามันปาล์ม โดย นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้ปาล์ม
น้ ามันเป็นพลังงานทดแทน โดย นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม และคณะ เป็นผู้เสนอ 
   ๕. ญั ตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน โดย นายธีรภัทร  
พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ ามันตกต่ าอย่างเป็นระบบ โดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
   โดยผู้เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติว่า ปาล์มน้ ามันถือเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย แต่ประสบ
ปัญหาราคาตกต่ าลงอย่างมากในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากพ้ืนที่ปลูกปาล์มในประเทศที่เพ่ิมขึ้นมากกว่า 
๕ ล้านไร่ ผลผลิตปาล์มน้ ามันในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่เพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในขณะที่
ความต้องการใช้ปาล์มน้ ามันลดลง ท าให้เกษตรกรอยู่ในภาวะที่มีรายได้ไม่มั่นคงจากการผกผันของราคาที่มี
แนวโน้มต่ าลง เนื่องจากปริมาณล้นตลาดไม่สอดคล้องกับการใช้ภายในประเทศและความเปลี่ยนแปลง 
ของประเทศคู่ค้าและนโยบายต่างประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันราคาปาล์มน้ ามันจะขยับขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
๓.๕๐ บาท (จากต่ าสุดที่ ๑.๕o บาท เมื่อต้นปี) แต่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายที่จะน าปาล์มน้ ามัน 
มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของมาตรการแก้ ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า 
และยังสามารถทดแทนพลังงานฟอสซิล ซึ่ งเป็นประเภทที่ ใช้แล้วหมดไป อาทิ  น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ  
และถ่านหิน รวมถึงยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด สามารถน ามาผลิตไฟฟ้า 
และไบโอดีเซลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมาการบริหารจัดการของภาครัฐยังขาดการบูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันเพ่ือก าหนดแผนการใช้น้ ามันปาล์ม (ปาล์มดีเซล) เป็นพลังงาน
ทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มควรมีกองทุนพัฒนาเมล็ดปาล์มและรัฐควรให้การสนับสนุน
เกษตรกรในด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และวางแผนการควบคุมพ้ืนที่การปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าคัญของแผ่นดินและความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจต่อไป 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ โดยสนับสนุน
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือให้มีการศึกษาปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ ามันตกต่ าอย่างเป็นระบบ  
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ซึ่ งราคาน้ ามันปาล์มตกต่ านั้น เป็นปัญหามานานตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๓ เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกปาล์มเพ่ิมขึ้ น  
มาอย่างต่อเนื่อง เกิดปัญหาผลผลิตปาล์มเพ่ิมขึ้นและรัฐบาลไม่ได้จัดพ้ืนที่การปลูกปาล์มอย่างเหมาะสม อีกทั้ง
ศักยภาพการผลิตต่ าท าให้ต้นทุนการผลิตสูง การสกัดปาล์มน้ ามันของโรงงานมีศักยภาพต่ าส่งผลให้รายได้  
ของเกษตรกรต่ ากว่าที่ควรจะเป็น และเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วราคาปาล์มน้ ามันของไทยจะสูงกว่า
ตลาดโลกจึงเป็นปัญหาต่อการส่งออก ตลอดจนความสามารถในการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันของรัฐบาล 
ค่อนข้างต่ าอันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีการลักลอบขนปาล์มน้ ามัน และพ่อค้าบางกลุ่มได้เข้ามาแสวงหา
ก าไรจากการค้าปาล์มน้ ามัน สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ค้าน้ ามันปาล์มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มชาวใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ เป็นเกษตรรายย่อยที่ไม่มีอ านาจในการต่อรอง 
จึงควรสร้างโรงงานอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มให้แก่พ่ีน้องชาวใต้ เพ่ือให้น้ ามันปาล์มของเกษตรกรชาวใต้มีราคา 
ที่ดีขึ้น ในการนี้ รัฐบาลควรให้ความสนใจและดูแลเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
และเยียวยาเกษตรกรที่ก าลังประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า พร้อมทั้งควรบริหารจัดการ 
ด้วยความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ ามันตกต่ าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการตรวจสต็อกปาล์มน้ ามัน และควรน าปาล์มน้ ามันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน  
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดสต็อกของน้ ามันปาล์มทีม่ากเกินไปแล้วยังช่วยลดมลพิษมลภาวะและสิ่งแวดล้อมด้วย 
   หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
มีด าริให้งดประชุมในวันดังกล่าว และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันศุกร์ที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีวาระการพิจารณาญัตติที่ยังคงค้างอยู่ จากนั้นประธานฯ สั่งปิดประชุม 
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